



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๘๙,๖๘๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ‘มศว’วิจัยคะแนนแกท-แพท-โอเน็ต

### ● มีผลต่อการเรียนในมหา’ลัยหรือไม่

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร สทศ.ได้ เสนอให้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (โอเน็ต) จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหลือ 5 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม โดยตัด 3 กลุ่ม สาระวิชาคือศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา ซึ่งตอนนี้ สังคมต่างตั้งคำถามมากมายว่า การที่ สทศ.จะประกาศ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ นั้นต้องดำเนินการล่วงหน้า 3 ปี คือประกาศอะไรต้องนึกถึงผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย นั่นคือ นักเรียนหรือผู้สอบ ไม่ใช่คิด จะเปลี่ยนจะปรับอะไรก็เปลี่ยนตามอำเภอใจ แล้ว บอกว่านั่นคือวิธีการที่ดีแล้ว แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เด็ก เครียดเพราะต้องสอบถึง 8 วิชา การไปพูดคุย กับเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองเพียงกลุ่มหรือสองกลุ่ม แล้วมาสรุปปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ โดยไม่คำนึงถึง ผลกระทบในภาพกว้างที่จะเกิดขึ้นและไม่มีการเตรียม ตัวมาก่อนล่วงหน้า ผมคิดว่าวิธีการนี้ควรจะถูกปรับ เปลี่ยนด้วย เหตุนี้เองผมจึงเสนอต่อ ทปอ.ว่า มศว ซึ่งมีสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มี ความชำนาญด้านการออกข้อสอบและมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับด้านการออกข้อสอบ โดยผมได้เสนอให้ ทาง มศว วิเคราะห์ข้อสอบแกท (GAT) ความถนัด ทัวไป และแพท (PAT) ความถนัดทางวิชาชีพและ วิชาการ ซึ่งเราจะวิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบ แกท

และแพท ว่ามีพลังในการแยกแยะคนเก่งเพื่อเข้าเรียน ได้จริงไหม คนที่สอบข้อสอบแกท-แพทได้ในคะแนน ที่สูง เมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยจะเรียนได้ดีหรือไม่ และคนที่ได้คะแนนแกท-แพทต่ำ เมื่อเข้าไปเรียน ในมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนเป็นอย่างไร เพื่อจะช่วย ในการตัดสินใจว่า คนที่ได้คะแนนแกท-แพทสูง แต่ เมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนไม่ต่าง ไปจากคนที่ได้คะแนนแกท-แพทต่ำ ผลการวิจัยจะ ช่วยบอกว่า มันต้องมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่บอกให้รู้ว่าผล คะแนน แกท-แพทไม่ได้สำคัญที่สุด แต่มีตัวชี้วัด อื่นๆ เข้ามาร่วมสมมูลด้วย และทำให้เห็นโครงสร้าง ของข้อสอบ แกท และแพท ที่เราใช้วัดความรู้ความ สามารถของเด็กว่ามันเหมาะสมจริงหรือไม่

“นอกจากนี้ทาง มศว จะทำงานวิจัยเพิ่มเพื่อดูว่า ผลคะแนนของนักเรียนที่สอบ ONET เพื่อดูว่าคนที่ มีคะแนน ONET สูง เมื่อมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จะมีคะแนนสูงหรือไม่ หรือคนที่ได้คะแนน ONET ไม่สูงหรืออยู่ในเกณฑ์ต่ำ เมื่อมาเรียนในมหาวิทยาลัย ผลการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ ใช้ในการพิจารณาว่าวิชาที่ใช้สอบในข้อสอบ ONET ควรเป็นอย่างไร 5 กลุ่มสาระเพียงพอไหม หรือ เพิ่มเป็น 8 กลุ่มสาระวิชาเช่นเดิม การพูดหรือจะ เปลี่ยนแปลงอะไรนั้นต้องพูดจากข้อมูลและต้องมีผล วิจัย รองรับ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผล ต่อผู้คนจำนวนมากต้องทำอย่างรอบคอบ สังคมไทย มีผู้คนหวังดีต่อการศึกษของประเทศชาติมากมาย มี

ผู้คนออกมาแสดงความคิดเห็น ผมก็ยอมรับได้ถึง ความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ความเห็นที่แตกต่างต้อง พูดหรือนำเสนอบนข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ และเป็น ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเป็นข้อมูลชุดเดียวกันก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นและนำมาทบทวนออกในการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยว่าจะใช้หลักเกณฑ์ไหน จะปรับ เปลี่ยนอย่างไร งานวิจัยของ มศว ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 เดือน คาดว่าสิ้นปี 2558 ผลการวิจัยทั้งหมดจะถูก นำเสนอต่อสังคม และนำเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป เมื่อมีข้อมูลในทิศทาง เดียวกัน ถือเป็นความช่วยเหลือในการตัดสินใจ เราจะ ออกแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบไหน เป็นการ ช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน และเป็นความช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า และการที่มี บุคคลออกมาพูดว่าการสอบเพียงแค่ 5 กลุ่มสาระ นั้นเป็นการลดความเครียดในการเตรียมตัวดูหนังสือ โดยตัดอีก 3 กลุ่มสาระออกไปนั้น ผมอยากบอกว่า คนทุกคนเกิดมาก็ต้องรับความเครียด ความเหนื่อย ด้วยกันทุกคน การจะปลูกฝังเด็กไทยให้เป็นคนดี และคนเก่งได้นั้น ทุกคนต้องผ่านการรับผิดชอบทั้ง ต่อตัวเองและสังคม และบางรายวิชาที่ทำให้เด็กลด ความเครียดในชีวิตได้ ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีได้ ดังนั้นการแบ่งเวลาในการเรียนหนังสือและการทำ กิจกรรมชีวิตให้สมดุล ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กไทยทุกคนต้องผ่านการฝึกฝน

